

VŨ LẠC

Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu



Dây chuyền sản xuất của Công ty TNHH Da giày Thành Phát (xã Vũ Lạc, thành phố Thái Bình).

Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân thụ hưởng”, xã Vũ Lạc (thành phố Thái Bình) là một trong những địa phương đi đầu của tỉnh trong xây dựng nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu giai đoạn 2018 - 2020. Diện mạo vùng quê cách mạng đang đổi thay từng ngày, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao.

Được công nhận đạt chuẩn NTM năm 2014, kể

từ đó, cấp ủy, chính quyền xã Vũ Lạc không ngừng chỉ đạo cả hệ thống chính trị tiếp tục quan tâm giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM. Với quan điểm “Xây dựng NTM có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc”, năm 2018, Đảng ủy xã đã ban hành nghị quyết chuyên đề về xây dựng xã Vũ Lạc sáng, xanh, sạch; UBND xã triển khai kế hoạch thực hiện với từng phần việc cụ thể; đồng thời, phân đấu

xã hội hóa toàn bộ kinh phí. Vũ Lạc hôm nay đang ngày càng khởi sắc với những con đường mới, ngôi nhà cao tầng, hàng cây xanh nổi dài, đường điện sáng công cộng thẳng tắp cùng với các tấm pa nô, áp phích tuyên truyền đã điểm đến cho bức tranh làng quê thêm tươi mới, đầy sức sống. Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Bí thư Đảng ủy xã Vũ Lạc cho biết: Để triển khai thực hiện kế

hoạch xây dựng cảnh quan khang trang, môi trường sáng, xanh, sạch, Đảng ủy xã thành lập Ban Chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên của xã và thôn. Chú trọng vai trò của các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức. Theo đó, Đảng ủy, UBND xã, MTTQ, các đoàn thể phát huy vai trò, nhiệm vụ trong việc tuyên truyền, vận động đoàn

viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia thực hiện phong trào. MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện theo hệ thống dọc đến từng chi đoàn, chi hội. Trong quá trình thực hiện, địa phương chú trọng đi vào chiều sâu, chất lượng, không chạy theo thành tích. Với tiêu chí “sáng”, xã tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 04 của UBND tỉnh về việc giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông đường bộ. Để bảo đảm sáng vào ban đêm, trên các trục đường chính của thôn, xã, Vũ Lạc triển khai lắp toàn bộ đèn cao áp chiếu sáng với tổng kinh phí 500 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa, thành phố hỗ trợ toàn bộ điện chiếu sáng, với 40 triệu đồng/tháng. Hệ thống camera an ninh gắn 100 chiếc từ sự hỗ trợ của doanh nghiệp đã phát huy hiệu quả trong công tác phòng ngừa, đấu tranh và truy xét tội phạm. Ý thức chấp hành pháp luật của người dân được nâng cao, không xảy ra tình trạng vi phạm giao thông, vũ lực bữa bãi hay tụ tập đông người gây mất an ninh trật tự. Với tiêu chí “xanh”, cấp ủy, chính quyền xã đặt ra 3 mục tiêu: xanh nhà, xanh đường, xanh đồng. Địa phương tích cực vận động người dân không để đất trống, vườn tap; phát động trồng rau sạch, an toàn, trồng hoa, cây cảnh có lợi ích kinh tế, thẩm mỹ văn hóa; đồng thời, hỗ trợ đưa giống

điểm tại một số gia đình. Phát động phong trào xanh đường, trồng 10.000 cây keo dọc các tuyến đường chính của xã. Để hạn chế tình trạng ruộng bỏ hoang, địa phương hỗ trợ một phần giống, phân bón cho các tổ chức đứng ra nhận ruộng để cấy. Nếu như nhiều địa phương còn lúng túng trong khâu thu gom và xử lý rác thải thì ở Vũ Lạc, HTX môi trường được thành lập và hoạt động hiệu quả. HTX đã đầu tư mua 2 xe ô tô thu gom rác thải từng hộ gia đình về bãi tập kết rác. Đến nay, trên 90% hộ dân đã phân loại rác thải tại nguồn với 2 loại rác vô cơ và hữu cơ. 100% gia đình sử dụng nước sạch, có nhà ô nhiễm và có công trình vệ sinh tự hoại. Thu nhập bình quân của người dân đạt trên 45 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,11% (năm 2019). Chỉ trong 2 năm (2018 - 2019) xã Vũ Lạc đã huy động nguồn xã hội hóa từ con em xa quê, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn hơn 23 tỷ đồng nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ, xây dựng trường tiểu học khu B, nhà văn hóa thôn, đình làng... Hiệu quả từ mô hình xây dựng xã sáng, xanh, sạch là hành động thực tiễn thể hiện sự đoàn kết, quyết tâm của cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Vũ Lạc trong việc phát triển toàn diện kinh tế - xã hội địa phương. Đây là tiền đề, là động lực để cán bộ, đảng viên, nhân dân Vũ Lạc tiếp tục nỗ lực phấn đấu để hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM kiểu mẫu.

MINH NGUYỆT

▶ Tiếp tục xúc tiến hoạt động xuất nhập khẩu tại vùng biên

(vtv.vn) Sau gần một tuần chính thức được phép thông quan có kiểm soát tại các cửa khẩu quốc tế giữa Việt Nam và Trung Quốc theo chỉ đạo của Chính phủ, tại các cửa khẩu, các hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục được xúc tiến trở lại. Tất cả các xe hàng hóa đều phải tuân thủ nghiêm ngặt về phòng, chống dịch bệnh như phun khử trùng, giao nhận hàng đúng nơi quy định, cách ly người lái xe theo đúng quy trình.

Theo thông tin từ Cục Hải quan Lào Cai, sau 2 ngày thông quan, các hoạt động xuất nhập khẩu tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai đang được tiếp nối trở lại. Đã có hơn 20 xe hàng nông sản được xuất đi và nhập về hơn 200 xe hàng là rau, củ, quả.

Tại Lạng Sơn, mỗi ngày có khoảng 50 xe nông sản như thanh long, dưa hấu, mít được xuất đi. Đến thời điểm này đã có khoảng 300 xe thông quan.

Các đơn vị chức năng cũng khuyến cáo các doanh nghiệp cần lường trước mọi tình huống để có giải pháp thay đổi phương thức giao hàng, chuyển hướng xuất khẩu hoặc tiêu thụ trong nước cho phù hợp, tránh việc dồn lên cửa khẩu gây ứ ứ và thiệt hại cho doanh nghiệp.

▶ Giá nông sản phục hồi



Ảnh minh họa

(vtv.vn) Mặc dù dịch bệnh do nCoV gây ra vẫn đang áp lực cho các thị trường, tuy nhiên, giá các mặt hàng nông sản đã phục hồi trở lại trong tuần qua.

Cụ thể, theo Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam, cả 3 mặt hàng ngô, đậu tương và lúa mì đều phục hồi trở lại với mức tăng lần lượt là 0,59%, 1,09% và 0,90%.

Giá tăng nhờ số liệu xuất khẩu được cải thiện tốt trong tuần vừa rồi kèm với động thái cắt giảm thuế nhập khẩu đối với các mặt hàng từ Mỹ có tổng trị giá 75 tỷ USD, trong đó có đậu tương, giúp củng cố hy vọng Trung Quốc có thể thực hiện được những cam kết của mình trong thỏa thuận giai đoạn 1.

▶ Gia tăng hoạt động giao nhận hàng và thanh toán online do lo ngại dịch nCoV

(vtv.vn) Trong khoảng thời gian người dân hạn chế ra ngoài do lo ngại dịch bệnh nCoV, mua sắm từ xa kéo theo lượng thanh toán online tăng đột biến. Những ngày gần đây, số lượng đơn hàng phải giao trong ngày của các shipper đã tăng gần gấp đôi so với ngày thường. Bởi trong những ngày qua, người tiêu dùng đã có thay đổi khá nhiều khi mua sắm.

Giới tiêu dùng online cũng khẳng định, người dân hạn chế đi mua hàng trực tiếp trong giai đoạn này.

Nhu cầu mua sắm online tăng khiến dịch vụ giao nhận hàng phát và thanh toán trực tuyến cũng tăng theo. Những ngày qua, các hình thức thanh toán bằng mã QR, thanh toán một chạm hay chuyển tiền qua tài khoản có sự thay đổi đáng kể.

“So với cùng kỳ sau tết năm 2019, số lượng thanh toán của VNPay đã tăng khoảng 600%. Gần đây, nhu cầu quan tâm các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt tăng cao, đặc biệt là thanh toán bằng mã QR” - anh Ngô Anh Tuấn, Giám đốc kinh doanh VNPay QR chia sẻ.



Ảnh minh họa

NAM PHÚ

Sẵn sàng gieo cấy lúa xuân

Vu xuân năm nay, xã Nam Phú (Tiền Hải) phân đấu gieo cấy 243ha. Để bảo đảm sản xuất thắng lợi, xã đã tích cực triển khai nhiều biện pháp thu mua, rửa mặn,

lấy nước đổ ải, chuẩn bị vật tư, giống sẵn sàng xuống đồng gieo cấy lúa xuân theo đúng lịch để ra.

Ông Trần Văn Huyền, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã Nam Phú cho

biết: Nam Phú là xã ven biển, do đó sản xuất nông nghiệp có nhiều khó khăn như diện tích gieo cấy lúa hay bị nhiễm mặn, chua. Vụ xuân năm nay được dự báo là vụ sản xuất gặp

khó khăn về nước gieo cấy ngay từ đầu vụ. Để phục vụ tốt cho sản xuất vụ xuân, UBND xã Nam Phú đã chỉ đạo HTX thực hiện đúng phương án tưới, công tác đống, mở cống lấy nước kịp thời bảo đảm chất lượng nước lấy vào đồng.

Để ứng phó với tình hình xâm nhập mặn, giải pháp Nam Phú đã và đang thực hiện là tổ chức cho nhân dân ra quân làm thủy lợi trước khi vào vụ sản xuất mới, chú trọng thực hiện khâu chua, rửa mặn theo từng giai đoạn để ải cho những diện tích nằm trong khu vực nhiễm mặn. Ngoài ra, xã còn ra soát những khu vực cấy lúa thường xuyên bị nhiễm mặn để chuyển đổi sang canh tác cây trồng khác, đồng thời đưa các giống lúa có khả năng chịu mặn cao vào gieo cấy. Chỉ đạo tổ thủy nông trong quá trình lấy nước đổ ải phải kiểm tra độ mặn thường xuyên, tuyệt đối không để nước nhiễm mặn vào đồng ruộng. Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát, phát hiện kịp thời hư hỏng của máy móc thiết bị, công trình trong quá trình

phục vụ, nếu có hư hỏng phải tập trung sửa chữa ngay. Đóng chặt các cống tiêu dưới đê, thả phai chặt để giữ nước trong sông nội đồng. Cán bộ chuyên môn HTX thường xuyên bám sát địa bàn thôn được phân công, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, tuyên truyền, vận động nông dân khẩn trương ra đồng về sinh bờ vùng bờ thửa, thau chua, rửa mặn cho diện tích cấy lúa xuân, không để thiên địch có hại có chỗ lưu trú, lan truyền. Gia cố lại các điểm kênh mương để hạn chế thất thoát trong quá trình điều tiết nước phục vụ sản xuất. Giải tỏa các vi phạm về đê điều, ngăn chặn và kiên quyết không để phát sinh các vi phạm mới bảo đảm hệ thống sông dẫn thông thoáng, sạch sẽ. Nhằm phục vụ tốt công tác tưới, tiêu, HTX đã duy tu, bảo dưỡng 2 trạm bơm có công suất 8.400m³/h. Kiểm tra hệ thống mương tưới, điều tiết hợp lý, chống xâm nhập mặn, bảo đảm đủ nước cho toàn bộ diện tích lúa với mọi tình huống xấu do thời tiết gây ra. Tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật nhằm

giúp bà con nông dân nắm vững kỹ thuật sản xuất, từ đó chủ động ứng dụng để mang lại hiệu quả kinh tế cao. Việc chuẩn bị vật tư nông nghiệp cũng được thực hiện tốt, theo đó HTX chuẩn bị 3 tấn thuốc giống và 10 tấn phân NPK cung ứng cho bà con nông dân. Ngoài ra, HTX khuyến cáo nông dân tuân thủ nghiêm để an sản xuất, tăng cường bón với bột hoặc chế phẩm sinh học trước khi cấy để gốc ra nhanh phân hủy, tiêu diệt nguồn sâu bệnh, tiến hành đánh bắt chuột khi đổ ải. Tham mưu UBND xã phối hợp ngành cấp trên kiểm tra các cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp về chất lượng giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hộ kinh doanh vật tư nông nghiệp kém chất lượng. Khuyến khích nông dân lựa chọn các loại giống lúa chịu rét, chống mặn tốt để gieo cấy tại địa phương. Để khuyến khích phát triển sản xuất, ngoài chính sách hỗ trợ của tỉnh, huyện, Nam Phú cũng hỗ trợ nông dân thuốc trừ rầy đối với mạ.

MẠNH THẮNG



Nhân viên HTX SXKD DVNN xã Nam Phú kiểm tra các trạm bơm bảo đảm vận hành phục vụ sản xuất vụ xuân.

Trồng sắn dây - đơn giản mà hiệu quả cao

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, những ngày này, gia đình anh Phạm Văn Toàn, thôn Bắc Dũng, xã An Đông (Quỳnh Phụng) huy động nhân lực khẩn trương thu hoạch sắn dây. Với giá bán từ 9.000 - 12.000 đồng/kg củ tươi, gần 1.000 gốc sắn của gia đình anh Toàn cho thu lãi trên 300 triệu đồng.

Đến chúng tôi đi thăm vườn sắn dây rộng gần 4ha, anh Toàn cho biết, cây sắn dây từ lâu là cây trồng quen thuộc trong vườn mỗi nhà. Tuy nhiên, do chỉ được trồng số lượng ít, phục vụ nhu cầu sử dụng của gia đình nên năng suất cũng như giá trị mà cây sắn mang lại thấp. Sau khi nghiên cứu, học tập kỹ thuật trồng, chăm sóc sắn dây tại Hải Dương, anh Toàn đã đem những gốc sắn đầu tiên

về trồng với hy vọng tạo ra mô hình phát triển kinh tế mới cho địa phương. “Nhìn những thửa ruộng bị bỏ hoang do cây lúa kém hiệu quả, có mọt qua đầu người, tôi thấy rất xót xa. Năm 2018, nhờ sự hỗ trợ, giúp đỡ của xã, thôn, tôi đã thuê lại gần 4ha của trên 40 hộ dân với giá thuê 40kg thóc/sào/năm để cải tạo, đắp ụ, chôn cọc, lắp đặt giàn bằng dây thép để trồng sắn dây. Do là vụ đầu tiên nên tôi chỉ trồng 400 gốc, sau 10 tháng cho thu hoạch trên 40 tấn củ (loại củ to) bán cho thương lái và các công ty chế biến bột sắn dây, trừ chi phí thu lãi khoảng 200 triệu đồng. Năm 2019, tôi trồng mật độ dày hơn, gần 1.000 gốc, từ sau tết bắt đầu thu hoạch, năng suất dự kiến trên 50 tấn, với giá bán hiện tại 9.000 đồng/kg,

trừ chi phí, tôi thu về trên 300 triệu đồng” - anh Toàn cho biết. Theo anh Toàn, sắn dây là loại cây dễ trồng, không kén đất, chi phí đầu tư thấp, ít tốn công chăm sóc, ít dịch bệnh. Tuy nhiên, do là cây lấy củ nên muốn có năng suất cao, ngoài chăm sóc thì khâu đắp ụ, làm giàn cần phải đặc biệt quan tâm. Theo đó, thay vì trồng theo cách từ trước tới nay người dân vẫn thường làm, anh đắp đất thành ụ nổi cao trên 1m, đất trồng sắn dây trước khi đắp thành hình nón cụt được trộn đều với phân lân và NPK với liều lượng 8 - 10 kg/ụ. Bên trên ụ dùng cọc tre và dây thép để làm giàn cho sắn dây leo. Theo kinh nghiệm của anh Toàn, vụ trồng sắn dây phải to, bảo đảm cho củ sắn dây sẽ không lớn thêm nữa mà tình

càng to xốp thì củ càng to. Giàn phải đủ cho dây sắn leo, tránh hiện tượng dây sắn trên giàn quá dày dẫn đến quang hợp kém. Đặc biệt, không để dây sắn chạm đất, sắn dây sẽ đâm rễ tạo gốc mới dẫn đến giảm năng suất, hiệu quả không cao. Với cách trồng này, cây sắn dây không chỉ cho củ to, đều mà còn giúp nông dân dễ thu hoạch. Về thời vụ trồng, nên trồng từ tháng 3 âm lịch để cây có thời gian tích lũy tinh bột cao nhất, sau 9 - 10 tháng cho thu hoạch. Thời điểm thu hoạch củ sắn dây tốt nhất là khi cây chuẩn bị rụng lá trên giàn, vì đây là thời điểm tích lũy hàm lượng tinh bột cao nhất và phải thu hoạch xong trước khi cây mọc mầm trở lại vì lúc này củ sắn dây sẽ không lớn thêm nữa mà tình

tích tụ, tập trung ruộng đất để sản xuất quy mô lớn. Mô hình trồng sắn dây của anh Toàn là một hướng đi mới,

mang lại hiệu quả kinh tế cao, chúng tôi đã tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm và đề xuất chính quyền địa

phương tạo mọi điều kiện thuận lợi hỗ trợ để nhân rộng mô hình.

NGÂN HUYNH



Tranh thủ thời tiết thuận lợi, gia đình anh Toàn huy động nhân lực thu hoạch sắn dây.